

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 3 เมษายน 2556..

.. ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่ตั้งใจมาสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน เป็นผลเป็นประโยชน์ในชีวิตที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ก็นับว่าโชคดีที่ได้ร่างกายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหญิงและชาย จึงเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดและได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้อีก เพิ่มพูนบุญบารมีของตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ชีวิตก็มีกำไรเพิ่มเติมอีก การสร้างสมอบรมคุณงามความดีนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เรายังมีชัยชนะความตระหนี่ออกจากดวงจิตดวงใจได้จึงสามารถทำคุณงามความดีได้ตามกำลังความสามารถของตน อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราทุกคนได้ทำเอาไว้..

.. เหตุฉะนั้นเราเกิดมาด้วยอำนาจของกรรม เราสร้างสมอบรมบุญบารมีไว้แก่ไหนชาติที่แล้วมา มาชาตินี้เราก็ได้รับบุญรับกุศลตามคุณงามความดีที่ตนได้สร้างเอาไว้เมื่อชาติก่อน เมื่อได้เกิดมาในชาตินี้ก็มาได้ด้วยกรรมของเรา เมื่อได้รับผลของกรรมแล้ว บัดนี้เราก็มารสร้างกรรมดีใหม่ ให้เรามีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาจึงได้สะสมอบรมบุญบารมีของตนให้มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อยังเกิดชาติใดภพใดโดยยังไม่ถึงนิพพานเมื่อไรเราต้องมาเกิดใหม่อีก เมื่อเรามาเกิดแล้วก็จะได้รับผลบุญที่เราได้สร้างสมอบรมเอาไว้ในตัวเอง ทำให้เรามั่งมีศรีสุขสมบูรณ์กว่าเดิมขึ้นไปอีกตามฐานะของคนที่เกิดขึ้นมา เราก็ได้เห็นบ้านใดเมืองใดประเทศไหน อยู่ที่ไหนเราก็รู้จัก ว่าทำไมคนเราจึงเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกัน ไม่ว่าฐานะก็ดีเงินทองข้าวของสิ่งของต่างๆรถเรือสิ่งของเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกต่างๆ มีความต่างกัน ไม่มีความสม่ำเสมอเหมือนกันก็เพราะอำนาจของการสร้างคุณงามความดีต่างกันนั่นเอง เราเชื่อมั่นกันอย่างนั้นเราจึงได้พากันได้ทำคุณงามความดีเอาไว้

.. เหตุฉะนั้นเมื่อได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ชีวิตก็มีคุณค่าที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ โชคดีที่ได้มาพบพระพุทธศาสนา โดยถ้าหากเราไปเกิดในลัทธิอื่นๆ เราก็ต้องไปนับถือตามพ่อตามแม่ตามญาติพี่น้องของเรา ตามฐานะของเขา เขาจะสามารถรักษาได้แก่ไหนคุณงามความดี อันนั้นก็เป็นที่ของลัทธิต่างๆ อันนี้ลัทธิของพวกเขาเป็นลัทธิที่มีความเมตตา เป็นหลักเป็นข้อต้นเลยทีเดียว เราก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานี้เป็นประเทศที่มีเมตตา พระมหากษัตริย์ตราพระราชเจ้าก็ทรงมีศัพทราชาธรรม มีคุณงามความดีมีเมตตาต่อพสกนิกรทั้งหลาย เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าพระองค์นั้นทำประโยชน์อะไรรอบประเทศในเขตชั้นหัตถ์มาของพระองค์ เราก็รู้จัก ส่วนลัทธิศาสนาอื่นหรือศาสนาต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยนี้ เมื่อเข้ามาแล้วก็สามารถอยู่ได้ลัทธิต่างๆ เหล่านี้ ในต่างประเทศเขาอยู่ด้วยลัทธิของตนเอง ลัทธิอื่นๆนี้จะเข้าไปในประเทศเขาไม่ได้ เราก็จะเห็นได้อย่าง

ชัดเจนตามเมืองนอกเมืองนา ก็จะเข้าใจ แต่คนไหนที่ยังไม่เคยไปก็จะไม่รู้เรื่องอย่างนี้ อาตมานี้เป็นนักศึกษา ไปมาหลายประเทศ ศึกษาเรื่องนี้ว่าเราจะอยู่กินหลับนอนอย่างไรตามประเทศต่างๆที่เราได้เคยไป เหตุฉะนั้นลัทธิของเขาก็เป็นลัทธิที่ขาดความเมตตา จิตใจไม่กว้างขวาง ไม่ให้ลัทธิต่างๆเข้าไปประกาศ เข้าไปพักพอาอาศัย บางประเทศห้ามซื้อที่ดินเลยทีเดียว ไม่ให้สร้างวัดสร้างวา อันนั้นเป็นเรื่องของประเทศต่างๆ ไม่ใช่เรื่องของประเทศของเรา ประเทศของเรานี้มีเมตตาต่อซึ่งกันและกัน เหมือนพวกเรานี้ นั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละ มีเมตตากันมองหน้ามองตากัน มาทำบุญทำทานการกุศลก็เป็นญาติธรรมด้วยกัน ได้ทำบุญทำกุศลร่วมกันตามกำลังทำมาหาได้ หน้าตาก็แจ่มชื่นแจ่มใสเบิกบาน เรานั่งอยู่ที่ไหนก็มีอิสระ เหมือนเรานั่งอยู่ในพระวิหารนี้ก็มีอิสระที่จะอยู่ได้สบายไม่ได้รบกัน ไม่ได้ไล่กันให้ไปนั่งตรงโน้นตรงนี้ อันนี้เป็นเรื่องของความเมตตาต่อซึ่งกันและกัน จะให้อยู่ด้วยกันด้วยความสุขสมว่าเสมอกัน อันนี้เป็นหลักที่พวกเราเห็นได้โดยชัดเจนในเมืองไทยของพวกเรา ในสมัยก่อนไปไหนมาไหน สมัยโบราณที่อาตมายังเป็นเด็กเป็นเล็ก บางทีไม่ได้ไปหาซื้ออาหารการกินเลย หาข้าวกินตามบ้านหลังนั้นหลังนี้ ได้สบายไม่ต้องเสียสตางค์เลยสมัยก่อน เรียกว่าญาติโยมสมัยก่อนเขามีเมตตากันสูงมาก มีเมตตาเจือจานให้ความสุขซึ่งกันและกัน อันนี้เป็นเรื่องของเราที่จะรำลึกนึกถึงด้วยความเป็นลูกเป็นหลาน แต่บางคนที่มาเกิดใหม่นี้เป็นคนเก่าก็มี เป็นคนเก่าที่มาจากใหม่ เหมือนกับเด็กทุกวันนี้ที่ตัวเล็กๆยังเดินไม่ได้เลย บอกเขาให้วิ่งเขาก็กราบไหว้ได้ นี่เรียกว่าเป็นคนเก่าคนเคยสร้างคุณงามความดีมาก่อนในชาติที่แล้ว เมื่อมาเกิดใหม่นี้ก็ยังไม่ลืมคุณงามความดีของตน บอกให้กราบให้ไหว้ก็กราบไหว้เป็น อันนี้เป็นอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ง เป็นคนที่มาจากคุณงามความดีทั้งนั้นที่มาจากที่แล้วเป็นอย่างนั้นได้

.. เหตุฉะนั้นบางคนจนแต่อาจจนแก่ยังกราบยังไหว้ไม่เป็น ยังไม่เคยเข้าวัดเข้าวา ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนฝูงญาติธรรมของตนเอง ก็เรียกว่ายังอยู่ข้างนอกอยู่บางบุคคล แต่บางบุคคลก็สนิทสนมกลมเกลียวกันในวัดในวา ได้สร้างสมอบรมบุญบารมีตามกำลังความสามารถของตน อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้สร้างสมอบรมเอาไว้ ถ้าเราเกิดชาติใดภพใดก็จะไม่ได้ทุกข์ยากลำบากให้มั่งมีศรีสุขสมบูรณ์ มีสิ่งของอำนวยความสะดวกให้มีความสุขเกิดขึ้น นั่นเป็นเรื่องของบุญกุศลที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เรานั้นมีความสุข ก็เพราะความปรารถนาของคนเราทุกคนนั้นก็ปรารถนาถึงแต่ความสุข การทำบุญนี่ก็เป็นความหวังความปรารถนา เกิดชาติใดภพใดขึ้นมาแล้วที่เราได้เกิดขึ้นมาก็อย่าให้มันได้พบกับความทุกข์ยากลำบาก ให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ให้อยู่ด้วยความผาสุก ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น ผู้ที่ได้บริจาคสิ่งของตามกำลังความสามารถของตนก็ดี บริจาคเงินก็ดี สิ่งของก็ดี อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะได้ประกันตัวของเรารู้ว่าได้ถวายทานสิ่งของต่างๆ การได้ถวายเงินทองก็ดี บริจาคเงินทองเป็นสิ่ง

ที่สำคัญ ถ้าเราได้ถวายไปแล้วจะซื้อเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ได้ จะซื้ออาหารการกินบริโภคให้ร่างกายแข็งแรงมีความสุขก็ได้ จะซื้อยานพาหนะรถเรือไปที่นั่นที่นี้ ซื้อบ้านซื้อช่องก็ได้ เวลามีโรคภัยไข้เจ็บจะไปซื้อหูกซื้อยามารักษาตนเองให้ระงับดับทุกข์ ให้หายจากเวทนาได้รับความสุขก็ต้องอาศัยปัจจัยเงินทอง ก็เหมือนเราได้ถวายปัจจัยทั้ง 4 อย่าง เราก็ไม่ต้องน้อยใจว่าได้อวยมากถวายน้อย เราได้ถวายไปตามกำลังความสามารถของตน เป็นการฝากฝังเอาไว้ในพระพุทธศาสนาฝากฝังไว้ที่ไหน ก็ฝากฝังไว้ที่ใจของพวกเรา ว่าใจของเรานั้นได้ทำคุณงามความดีนี้ถึงคุณงามความดีก็เป็นบุญเป็นกุศลก็นับว่าเราโชคดีที่ได้ทำคุณงามความดี ได้ทำบุญทำทานการกุศล ได้สร้างสมอบรมเอาไว้

.. เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้สร้างสมอบรมเอาไว้มันคงอยู่ในจิตใจแล้ว จิตใจดวงนี้ไม่มีวันตาย มันเก็บข้อมูลเอาไว้คือคุณงามความดีของคน ความชั่วมันก็เก็บเอาไว้เหมือนกัน คนที่ทำคุณงามความดีเอาไว้มันก็เก็บเอาไว้เหมือนกัน เหมือนกับ notebook ที่เป็นของสมัยใหม่ มีเรื่องราวอะไรเก็บไว้ใน notebook เมื่อเรา ไปเคาะดูแล้ว มันก็จะออกมาเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆมันเป็นอย่างนั้น จิตใจของคนเราก็เหมือนกัน จิตใจนี้มันเป็นของที่ไมื่อง่าย เมื่อเราฝากฝังไว้อย่างมั่นคงแล้ว ภัยทั้ง 4 อย่างย่อมไม่สามารถปล้นจิตกุศลนี้ออกจากดวงจิตดวงใจของบุคคลไปได้ โจรชื่อดังเก่งกาจขนาดไหนก็ไม่สามารถปล้นจิตกุศล ที่เรานี้ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้อยู่ในใจของเรา แม้แต่น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองก็ไม่สามารถพัดพาเอาบุญกุศลที่อยู่ในจิตใจของบุคคล ได้สร้างสมอบรมเอาไว้ไปได้ อัคคีภัยไฟไหม้บ้านไหม้เมืองก็ไม่สามารถไหม้บุญไหม้กุศล ออกจากดวงจิตดวงใจของบุคคล บุญนี้ที่อยู่ในจิตใจมีความสุขอยู่อย่างนั้น ภัยจากพระราชามหากษัตริย์ จะมีอำนาจแค่ไหนก็ไม่สามารถริบเอาบุญเอากุศลที่ได้สร้างสมอบรมเอาไว้ไปได้ ก็เรียกว่าฝังอยู่ที่ใจฝังไว้อย่างมั่นคง ที่นี้เมื่อเรามีบุญแล้ว มีความอบอุ่นใจมีความสุข เวลาได้รับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ ก็ให้ตั้งใจแผ่เมตตาไปให้ทั่วโลกได้ยิ่งดีโดยไม่มีประมาณ เรียกว่าเป็นอัมปมัญญาไปทั่วโลก ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับทราบว่ามีเมตตาส่งไปให้ เมื่อเขามีทุกข์เขาก็จะได้พ้นจากทุกข์ ถ้าเขามีสุขก็จะสุขยิ่งขึ้นไป ก็เพราะอาศัยซึ่งพวกเราเป็นผู้ที่มีความเมตตาสัตว์โลกทั้งหลายจึงพ้นจากความทุกข์ไปได้ เหตุฉะนั้นแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งใจแผ่เมตตาเมื่อเวลาได้รับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์..